
สรุปรายงานคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย 

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ อ่าวพิซซูรี เมืองลีมาซอล สาธารณรัฐไซปรัส 

    
 

 พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) น าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชา-
รัฐสภาเอเชีย (APA) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อ่าวพิซซูรี เมืองลีมาซอล สาธารณรัฐ-
ไซปรัส โดยคณะผู้แทนฯ ประกอบด้วย 

๑. พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก   - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      กรรมาธิการการต่างประเทศ 
    - หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน APA 
    - หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๒. พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย   - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      กรรมาธิการการต่างประเทศ 
    - ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน APA 
    - ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
๓. นายกิตติ  เสรีประยูร   - นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
      กลุ่มงานสมาคมรัฐสภาและสมาคมเลขาธิการรัฐสภา 
      ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
      ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    - เลขานุการคณะผู้แทนฯ 

 
พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้า
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย โดยพิธีเปิดการประชุมฯ จัดขึ้นเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยนาย Demetris  
Syllouris ประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐไซปรัส ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที่
เข้าร่วมการประชุม โดยชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่หลายประเทศในภูมิภาคและในโลก
ยังประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ การก้าวเข้ามามีบทบาทส าคัญของเศรษฐกิจจีนที่ไซปรัสยินดีให้การสนับสนุน
แนวทางการค้ากับจีน ตลอดจน แนวคิดเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ ๒๑ ที่จีนก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ 
นับเป็นแนวทางที่บูรณาการทางเศรษฐกิจ (Inclusive Economy) ระหว่างยุโรปและเอเชีย นอกจากนี้ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐไซปรัส ยังได้กล่าวถึงการเข้าเป็นสมาชิกอย่างเต็มรูปแบบของไซปรัส ใน



๒ 

 

สหภาพยุโรป (European Union - EU) ที่ชี้ให้เห็นว่าไซปรัส มีความพร้อมในการให้ความร่วมมือต่อประชาคม
ในทุกระดับ  
 

 
นาย Demetris  Syllouris ประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐไซปรัส ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทน

ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม 
 

 ต่อมานาย Nicos  Tornaritis สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไซปรัส รองประธาน APA และประธาน-
คณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนฯ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ 
และกล่าวถึงประเด็นร่างข้อมติต่าง ๆ ที่จะได้มีการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจ
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง ๖ ร่างข้อมติว่ามีความส าคัญต่อผู้คนในภูมิภาคเอเชียในอันที่จะยกระดับไม่เพียงแต่
เฉพาะความเป็นอยู่ของผู้คนในภูมิภาคแต่ยังรวมไปถึงผู้คนต่าง ๆ ในโลก นอกจากนี้ สิ่งที่จะมีการพิจารณาในร่างข้อ
มติต่าง ๆ นั้น ล้วนแล้วแต่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – 
SDGs) ทั้งสิ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้ จะประสบความส าเร็จและลุล่วงไปด้วยดี 



๓ 

 

 
นาย Nicos  Tornaritis สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไซปรัส รองประธาน APA และ 

ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนฯ 
 

 ภายหลังจากการกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม นาย Ali  Khorram รองเลขาธิการสมัชชา-
รัฐสภาเอเชีย ได้กล่าวสารจากเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย โดยได้ต้อนรับคณะผู้แทนฯ และขอบคุณสภา -
ผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐไซปรัสในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ 



๔ 

 

 
นาย Ali  Khorram รองเลขาธิการสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) (ที่ ๒ จากซ้าย) กล่าวสารจาก 

เลขาธิการ APA 
 

 จากนั้น คณะผู้แทนฯ ได้มีการถ่ายภาพร่วมกันก่อนจะเริ่มการเข้าสู่การประชุมคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นทางการ 
 

 

คณะผู้แทนฯ ที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ APA 
ถ่ายภาพร่วมกัน 



๕ 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๑ 

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๑ จัดขึ้นในเวลา 
๑๐.๓๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้เลือกตั้งประธาน และองค์คณะประชุม
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมาธิการคือ นาย Nicos  Tornaritis สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐ-
ไซปรัส และนาย Chhit Kim Yeat สมาชิกวุฒิสภา ราชอาณาจักรกัมพูชา ท าหน้าที่เสนอรายงานการประชุม 
โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อมติที่เก่ียวข้องในช่วงแรกทั้งสิ้น ๔ ร่างข้อมติ ได้แก่ 

- ร่างข้อมติว่าด้วยการบูรณาการตลาดพลังงานในเอเชีย 
- ร่างข้อมติว่าด้วยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
- ร่างข้อมติว่าด้วยการเงิน : การให้ความมั่นใจในความพยายามเพ่ือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 
- ร่างข้อมติว่าด้วยการขจัดความยากจน 
โดยประธานการประชุม ได้ขอให้ฝ่ายเลขาธิการอ่านข้อคิดเห็นและการแก้ไขถ้อยค าในแต่ละ

ร่างข้อมติและขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมในการแก้ไขถ้อยค าต่าง ๆ หากท่ีประชุมไม่มีความเห็นซักค้าน หรือ
เพ่ิมเติม ให้ถือว่าเป็นมติเห็นชอบจากที่ประชุมโดยเอกฉันท์ ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของ APA  

 

 
(จากซ้าย) พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ และ  

พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนฯ APA 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ย่ังยืนของ APA 

 
 



๖ 

 

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๒ 

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๒ ที่ประชุมได้
พิจารณาร่างข้อมติที่ยังคงค้างจากการประชุมในช่วงที่ ๑ ได้แก่ 

- ร่างข้อมติว่าด้วยน้ าและการสุขาภิบาลเพ่ือประชากรทั้งมวลในภูมิภาคเอเชีย 
- ร่างข้อมติว่าด้วยบทบาทของรัฐสภาประเทศสมาชิก APA ในการให้การรับรองกฎหมายที่

สนับสนุนการด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 

 
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขณะพิจารณาร่างข้อมติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมฯ 

 
การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านพลังงาน 
 การประชุมคณะที่ปรึกษาด้านพลังงาน จัดขึ้นในช่วงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยนาย Abul Khalil สมาชิกรัฐสภารัฐคูเวต เป็นประธานการประชุม โดยได้น าเสนอแนวทาง 
การใช้พลังงานสะอาดพลังงานทดแทนที่รัฐคูเวตได้มีการริเริ่มด าเนินการให้แก่ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
การประชุม ทั้งนี้ รัฐสภาคูเวตได้กล่าวชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่างข้อมติว่าด้วยการใช้พลังงาน
สะอาดในเอเชีย เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
 
 
 
 



๗ 

 

การประชุมว่าด้วยกองทุนสีเขียว (น าเสนอโดยรัฐสภาสหพันธรัฐรัสเซีย) 
 การประชุมว่าด้วยกองทุนสีเขียว จัดขึ้นในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๑ น าเสนอโดยรัฐสภาสหพันธรัฐรัสเซีย ที่มีเป้าประสงค์ให้แต่ละประเทศสมาชิกจัดท ากองทุนเพ่ือส่งเสริม
การใช้พลังงานสะอาด การจัดการพ้ืนที่สีเขียวในระดับประเทศ โดยก าหนดเป็นนโยบายร่วมกัน 
 
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๓ 

 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วงที่ ๓ เกิดขึ้นในเวลา 
๑๑.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยนาย Ali  Khorram รองเลขาธิการ APA ได้กล่าวขอบคุณ
สภาผู้แทนราษฎรไซปรัส และขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมที่ท าให้การประชุมคณะกรรมาธิการฯ ดังกล่าว
ด าเนินการผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น อย่างไรก็ดี ในฐานะตัวแทนจากส านักงานเลขาธิการ APA ได้ขอให้ประเทศ
สมาชิก APA ได้รับทราบและขอความร่วมมือในประเด็นเพ่ิมเติม ๒ ประเด็น กล่าวคือ 

๑. ณ ปัจจุบันนี้ คณะกรรมาธิการของ APA สามารถจัดการประชุมคณะกรรมาธิการได้เพียง ๑ คณะ
เท่านั้นคือ คณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ส าหรับคณะกรรมาธิการด้านการเมืองที่
คาดว่าจะจัดที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานนั้น อาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากข้อจ ากัดทาง
เมืองที่มีการเลือกตั้งในประเทศ รวมถึง คณะกรรมาธิการว่าด้วยการเงินและกิจการเจ้าหน้าที่ ที่คาดว่าจะจัด          
ณ สาธารณรัฐอิรัก ที่ปัจจุบันนี้ไม่สามารถด าเนินการจัดได้ เนื่องจากอิรักอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐสภาให้แล้ว
เสร็จ ทั้งนี้ ส านักงานเลขาธิการ APA ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขเวลาที่เหลือของปีก่อนการประชุมคณะ-
มนตรีบริหารครั้งที่ ๑ ของ APA และการประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ในปลายปี ซึ่งหากไม่สามารถหาประเทศ
เจ้าภาพได้ อาจต้องพิจารณายืดระยะวาระประธาน APA ของตุรกีเพ่ิมเติมไปจนถึงปี ๒๕๖๒ 

๒. ขอให้ประเทศสมาชิกได้พิจารณาแนวทางการจ่ายเงินค่าบ ารุงของ APA ที่ได้มีการสอบถามมา
โดยตลอดว่า ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ประสงค์จะใช้แนวทางใด ประกอบด้วย ๑. แนวทางการค านวณค่าบ ารุง
จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  ๒. แนวทางการค านวณค่าบ ารุงโดยหารเฉลี่ยเท่ากันทุกประเทศโดย
จ่ายเป็นอัตราเดียวเท่ากันทั้งหมด และ ๓. แนวทางการค านวณค่าบ ารุงโดยผสมระหว่างการจ่ายอัตราเบื้องต้น
ที่เท่ากันและบวกเพ่ิมตาม GDP ของแต่ละประเทศ โดยขอให้แจ้งความประสงค์มายังส านักงานเลขาธิการ APA 
เพ่ือจะได้รวบรวมน าเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร เพ่ือพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 จากนั้น นาย Chhit Kim Yeat สมาชิกวุฒิสภากัมพูชา ปฏิบัติหน้าที่ผู้เสนอรายงานการประชุม 
ได้กล่าวรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ให้การ
รับรองรายงานการประชุม 
 ภายหลังการให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่
ยั่งยืน ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมต่างกล่าวขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรไซปรัสและส านักงาน
เลขาธิการ APA ทั้งนี้ พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้
กล่าวขอบคุณการท างานหน้าที่ประธานการประชุมอย่างดีเยี่ยมของนาย Nicos  Tornaritis สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรไซปรัส การด าเนินการในฐานะรัฐสภาประเทศเจ้าภาพที่ดีของสาธารณรัฐไซปรัส และการท างานของ
ส านักงานเลขาธิการ APA นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเชิญชวนประเทศสมาชิกให้มาประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย
สังคมและวัฒนธรรมของ APA ที่รัฐสภาไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว และแสดงความพร้อมใน
การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน 



๘ 

 

 
พลเอกนิพัทธ์  ทองเล็ก แสดงความจ านงขอกล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุม 

 
   


